

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผู้ศึกษานำมา สรุปผล อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปผลการวิจัย
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ



วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารที่มีเพศ/อายุ และ หมู่บ้านที่อาศัย แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สมมติฐานการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในระดับมาก

2. ประชาชนที่มีเพศ/อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัยต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่มีชื่อในสำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอคำชะอี คร่าวเรือนละ 1 คน จำนวน 4,133 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่มีชื่อในสำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอคำชะอี จากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามานะ (Yamane, Taro, 1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 365 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับ เพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัย

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมด 365 ชุด โดยนำมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนในแต่ละข้อแต่ละคนในแบบรหัส นำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง พิสูจน์สมมติฐาน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป บรรยายคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างของประชาชน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2 ทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างเพศใช้ t-test (Independent) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ส่วนการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัยใช้การวิเคราะห์ทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้ของเชฟเฟ่
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 3 ประมวลข้อเสนอนะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้การวิเคราะห์สรุปประเด็นเนื้อหาแล้ว แจกแจงความถี่

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ปรากฏผลดังนี้

- 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่าจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 365 คน ส่วนมากเป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.4 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.6 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมา มีระยะเวลา 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.6 และต่ำสุดมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 ส่วนหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ส่วนมากอาศัยอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี คิดเป็นร้อยละ 12.0 รองลงมาอาศัยอยู่หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง คิดเป็นร้อยละ 11.4 และอาศัยอยู่น้อยที่สุด คือหมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล คิดเป็นร้อยละ 9.30

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ อบต. ส่งเสริมให้เยาวชนรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อบต. มีการจัดกิจกรรมประเพณีเป็นประจำ อบต. มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ อบต. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เช่น จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของประชาชน และอบต. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ การจัดตั้งห้องสมุดประจำตำบล

ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ อบต. มีการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประจำ อบต. มีการส่งเสริมประชาชนปลูกพืชปลอดสารพิษ อบต. มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ อบต. มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าของชุมชนอย่างเป็นระบบ และอบต. มีการส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานทุกฤดูกาล

ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ โดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ อบต. จัดระบบการป้องกันสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการสนับสนุนการฝึกอบรม อบรม. และฝึกทบทวนการประชุมพยาบาลชั้นพื้นฐาน อย่างสม่ำเสมอ อบต. มีการร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างสม่ำเสมอเช่นส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต. กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มเยาวชนหรือตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 3 ข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ อบต. มีการจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง อบต. มีการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรอย่างทั่วถึง และอบต. จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ อบต. จัดบริการประปาอย่างเพียงพอ และอยู่ในระดับน้อย 4 ข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ อบต. จัดให้มีการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ อบต. ได้ก่อสร้างวางระบายน้ำอย่างทั่วถึง อบต. จัดให้มีไฟฟ้า ตามท้องถนนอย่างทั่วถึง และอบต. ซ่อมแซมถนน ให้ใช้การได้ดี

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ อบต. รมรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้เป็นประจำ อบต. ให้การดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในเขต อบต. อบต. มีการรมรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และ อบต. มีการอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ อบต. ได้จัดให้ประชาชนศึกษาดูงานนอกสถานที่

ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ อบต. ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ อบต. จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อประสานความ

ร่วมมือระหว่าง อบต. กับประชาชน อบต. ส่งเสริมให้เกิดเวทีชาวบ้านเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ อบต. ให้โอกาสประชาชนเสนอโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านซ่ง และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ อบต. ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ผ่านหอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัย

3.1 จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05

3.2 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทั้ง 3 ระดับ คือ อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 1-10 ปี 11-20 ปีและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05

3.3 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตามหมู่บ้านที่อาศัย ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2 บ้านซ่ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 5 บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 บ้านซ่ง และหมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง โดยรวมแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

4.1 ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม คือ อบต. ควรส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ การจัดตั้งห้องสมุดประจำตำบล. อบต. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เช่น จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของประชาชน และอบต. ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

4.2 ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ อบต. ควรมีการส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานทุกฤดูกาล อบต. ควรมีการส่งเสริมการผลิตสินค้าของชุมชนอย่างเป็นระบบ และอบต. ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

4.3 ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ คือ อบต. ควรจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง อบต. ควรมีการส่งเสริมอาชีพของกนพิการอย่างทั่วถึง และอบต. ควรมีการจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

4.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ อบต. ควรซ่อมแซมถนน ให้ใช้การได้ดี อบต. ควรจัดให้มีไฟฟ้า ตามท้องถนนอย่างทั่วถึง และ อบต. ควรได้ก่อสร้างรางระบายน้ำอย่างทั่วถึง

4.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ อบต. ควรจัดให้ประชาชนศึกษาดูงานนอกสถานที่ อบต. ควรมีการอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย อบต. ควรมีการณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

4.6 ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร คือ อบต. ควรให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ผ่านหอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ อบต. ควรให้โอกาสประชาชนเสนอโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดำบลบ้านซ่ง อบต. ควรส่งเสริมให้เกิดเวทีชาวบ้านเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาก

ไปหาน้อย คือ ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา บุญมี (2553 : 121) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายได้ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด้านพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เขาวภา ถิ่นชัยภูมิ (2547 : 114) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และมีความคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ซึ่งประชากรในท้องถิ่นยังมีความต้องการที่จะให้มีการพัฒนาท้องถิ่นในหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านแหล่งน้ำ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมในการพัฒนาให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัย

2.1 จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา บุญมี (2553 : 121) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ คณะกรรมการหมู่บ้านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนก ตามเพศ การศึกษา อาชีพแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอดำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทั้ง 3 ระดับ คือ อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 1-10 ปี 11-20 ปีและอาศัย อยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกูล ฝอยทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ ประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มี ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน หมู่บ้านแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ไม่แตกต่างกัน

2.3 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอดำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตามหมู่บ้านที่อาศัย ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยรวมแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ นัยสำคัญ .05 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร แสดงว่าความคิดเห็นของ ประชาชนในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกูล ฝอยทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความ คิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มี หมู่บ้านที่อาศัย

อยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล
แกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

จากการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ควรมีการปรับปรุงดังนี้

1.1 ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม คือ อบต. ควรส่งเสริม
และพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ การจัดตั้งห้องสมุดประจำตำบล อบต. ควรส่งเสริมการ
เรียนรู้ของประชาชน เช่น จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของประชาชน และอบต.
ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

1.2 ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ อบต.
ควรมีการส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานทุกฤดูกาล อบต. ควรมีการส่งเสริมการผลิตสินค้าของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ และอบต. ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

1.3 ด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ คือ อบต.
ควรจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง อบต. ควรมีการส่งเสริมอาชีพของคนพิการ
อย่างทั่วถึง และอบต. ควรมีการจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

1.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ อบต. ควรซ่อมแซมถนน ให้ใช้การได้ดี
อบต. ควรจัดให้มีไฟฟ้า ตามท้องถนนอย่างทั่วถึง และ อบต. ควรได้ก่อสร้างรางระบายน้ำอย่าง
ทั่วถึง

1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ
อบต. ควรจัดให้ประชาชนศึกษาดูงานนอกสถานที่ อบต. ควรมีการอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย อบต. ควรมีการณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

1.6 ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร คือ อบต. ควรให้ความรู้
เรื่องต่าง ๆ ผ่านหอกระจายข่าวอย่างสม่ำเสมอ อบต. ควรให้โอกาสประชาชนเสนอโครงการเพื่อ
นำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านซ่ง อบต. ควรส่งเสริมให้เกิดเวทีชาวบ้านเพื่อ
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผู้ศึกษา
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 ควรมีการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
เพิ่มเติมและต่อเนื่อง

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำ
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร

2.3 ควรมีการวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

